



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ประจำปีภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๓ และ
ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ ๑๒) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษา มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) และเพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ระดับมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การสอบ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบาย และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ ๑๒) มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการ

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงออกประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ประจำปีภาคฤดูร้อน/๒๕๖๓ และประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ดังนี้

๑) การเปิดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๓ และการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับมหาบัณฑิต ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ให้จัดการเรียนการสอน การสอบและการประเมินผลให้จัดรูปแบบออนไลน์ผสมผสาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข) ในส่วนนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ให้จัดการเรียนการสอน การสอบและการประเมินผลให้จัดรูปแบบออนไลน์ผสมผสาน

ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดจำนวนผู้เรียน หมู่เรียนและตารางเรียนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด กรณีมีความจำเป็นที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการ หรือการฝึกปฏิบัติของรายวิชาให้ผู้สอนบริหารกิจกรรม และสาระรายวิชาโดยเลื่อนกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ หรือการปฏิบัติการทดลองออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดผ่อนคลาย หรือลดลงเป็นปกติ และให้นำรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสาน มาใช้ตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ไปจนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

๒) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา การฝึกภาคสนาม หรือการฝึกงานทุกรูปแบบ ให้สาขาวิชาดำเนินการในรูปแบบปกติ หรือปรับเปลี่ยนแผนการเรียน หรือปรับเปลี่ยนกำหนดระยะเวลา หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่เหมาะสมทดแทน โดยให้คงความครบถ้วนของการวัดสมรรถนะ และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๔ เว้นแต่มีความจำเป็นในกรณีอนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึก/สถานประกอบการ ให้คณะดำเนินการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและอาจารย์โดยเคร่งครัด และให้เสนออธิการบดีเป็นผู้พิจารณา

๓) ให้คณบดีและผู้บริหารคณะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด การจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ รวมทั้งคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำให้นักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ชุมชนที่มีการระบาด และควรงดกิจกรรมการดำเนินการใด ๆ เป็นกลุ่มทุกประเภท โดยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากจังหวัดเพชรบูรณ์ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจากศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

๔) กรณีมีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ

จึงประกาศมาเพื่อพิจารณาปฏิบัติต่อไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข)
อธิการบดี